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( सभापतीस्थानी माननीय सभापती ) 

पृ.शी.मु.शी.: सदस्ाांचा परिच्  

 सभापती : कालच््ा सदनक्रमामधील नवसनवाासचत सदस्ाांचा परिच् हा एक 

महत्वाचा सवष् िासहला आह.े सन्माननी् सदस् श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे उपससित 

आहते का ?  

    (सन्माननी् सदस् श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे उभे िाहून सदनातील सवा सन्माननी् 

सदस्ाांना असभवादन कितात.) 

 श्री.ज ा्ंत प्र.पाटील : सभापती महोद्, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े सदनातील 

सन्म, प्रोटोकॉल सवा गुांडाळत चालले आह.े िाष्ट्रगीत होत नाही. शासनाच््ा वतीने 

सदनाचे नेते नवसनवाासचत सदस्ाांची सदनाला ओळख करुन दते असतात. त््ामळेु 

सदनात ह ेका् सरुु आह े?  

 सभापती : सदनामध््े सांसदी् का ा् मांत्री उपससित नाहीत. त््ामळेु 

त््ाांच््ाऐवजी माननी् मांत्री श्री.ज ा्ंत पाटील नवसनवाासचत सदस्ाांचा परिच् 

सदनाला करुन दतेील.  

 श्री.ज ा्ंत पाटील : सभापती महोद्, सन्माननी् सदस्ाांचा िोडा गैिसमज 

झाला आह.े पिांत ु असा कोणताही प्रश्न नाही. नागपिू सिासनक प्रासधकािी सांसिा 

मतदाि सांघातरे्फ सनवाासचत सदस् तसेच अनेक वषाांपासनू आमचे समत्र आहते. ते 

सदनामध््े नसताना आम्हाला त््ाांची नेहमी आठवण ्ेत होती असे सन् माननी् 

सदस् श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे ्ाांचा आपणाांस व आपल््ा मार्फा त सभागहृास 

परिच् करुन दतेाना मला असतश् आनांद होत आह.े  

  सभापती महोद्, अकोला-बलुढाणा-वासशम सिासनक प्रासधकािी सांसिा 

मतदाि सांघातरे्फ सनवाासचत सदस् श्री.वसांत खांडेलवाल ्ाांचा आपणाांस व आपल््ा 

मार्फा त सभागहृास परिच् करुन दतेाना मला असतश् आनांद होत आह.े 

     --------- 
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  ननयम २८९ अन्वये निलेल्या सूचनेसंबंधी 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोद्, आम्ही सन्म २८९ अन्व्े आपल््ाकडे 

सचूना सदलेली आह.े..  

सभापती : मी आपल््ाला साांग ूइसच्ितो की, मी प्रिम प्रश्नोत्तिे पकुाितो व 

त््ानांति सन्म २८९ अन्व्े आपण सदलेल््ा सचूनेवि आपल््ाला म्हणण े

माांडण््ाची सांधी दतेो.  

श्री.प्रवीण दिेकि : ठीक आह.े  

सभापती : तािाांसकत प्रश्न क्रमाांक ११८००......  

मी आता प्रश्नोत्तिे पकुािली आह.े पिांत ु माननी् सविोधी पक्षनेत््ाांच््ा 

सवनांतीला मान दऊेन मी त््ाांना सन्म २८९ वि बोलण््ाची पिवानगी दते आह.े पिांत ु

आपल््ा नेहमीच््ा सन्माप्रमाणे सन्म २८९ अन्व्े सदलेल््ा सचूनाांवि प्रश्नोत्तिाच््ा 

तासानांतिच चचाा होईल. आज एकां दिीत ्ा सवष्ाचे महत्व लक्षात घेता मी माझ््ा 

असधकािामध््े माननी् सविोधी पक्षनेत््ाांना सन्म २८९ वि बोलण््ाची पिवानगी 

दते आह.े  

आज सदनाांक ४ माचा, २०२२ िोजी सन्माननी् सदस् सवाश्री प्रवीण दिेकि, 

भाई सगिकि, सिेुश धस, गोसपचांद पडळकि, सदाभाऊ खोत, ॲड. सनिांजन डावखिे, 

श्री.िमेशदादा पाटील, डॉ.िणसजत पाटील, ॲड. सनल् नाईक, श्री.प्रसाद लाड, 

सव.प.स. ्ाांनी सकाळी ९.४३ वाजता ओबीसी आिक्षणाच््ा प्रश्नाबाबत माननी् 

सवोच्च न््ा्ाल्ात ्ोग्् पद्धतीने बाज ून माांडल््ामळेु ओबीसी आिक्षणाचा प्रश्न 

अद्याप सटुलेला नसणे ्ा सवष्ासांबांधी म.सव.प. सन्म २८९ अन्व्े सचूना सदली 

आह.े त््ावि माननी् सविोधी पक्षनेत््ाांनी िोडक््ात आपले म्हणणे माांडावे.  

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोद्, महािाष्ट्रातील ओबीसीच््ा 

आिक्षणासांबांधी असतश् महत्वाच््ा व सनकडीच््ा सवष्ासांबांधी आम्ही म.सव.प. 

सन्म २८९ अन्व्े सचूना सदली आह.े मी त््ाकडे आपले व सदनाचे लक्ष वेध ू

इसच्ितो. सभापती महोद्, ्ा सिकािने ओबीसी आिक्षणाची हत््ा केली आह ेअस े 
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श्री.प्रवीण दिेकि... 

सवोच्च न््ा्ाल्ाने सदलेल््ा सनकालामळेु समोि आले आह.े सदनाांक १३ सडसेंबि, 

२०१९ िोजी सवोच्च न््ा्ाल्ाने िाज्् शासनाला सवाप्रिम इम्पीरिकल डाटा गोळा 

किण््ाचे आदशे सदले होते. पिांत ु२७ मसहने उलटून गेले तिी िाज्् शासन कोणत््ाही 

प्रकािचा इम्पीरिकल डाटा गोळा करु शकले नाही व त््ासांबांधी िाज्् शासनाने 

कोणतीही  का ा्वाही केली नाही. परिणामी सदनाांक ४ माचा, २०२१ िोजी सवोच्च 

न््ा्ाल्ाने ओबीसी आिक्षण िद्द केले आसण पनुसवाचाि ्ासचकेमध््े इम्पीरिकल 

डाटा गोळा किण््ास साांसगतले. १२ मसहने होऊन सदु्धा िाज्् शासन इम्पीरिकल डाटा 

गोळा किीत नाही अशा प्रकािचा आिोप आह.े आ्ोगाकरिता कमाचािी दणेे सकां वा 

सनधी दणेे ्ाबाबत िाज्् शासनाने गाांभी्ााने घेतले नाही. आ्ोगाने सपष्टपण े

साांसगतले होते की, तांतोतांत इम्पीरिकल डाटा गोळा किावा लागले. अन््िा न््ा्ाल् 

ऐकणाि नाही. पिांत ुसिकािने आ्ोगाचे म्हणण ेऐकले नाही. सवत:चे घोडे दामटवत 

सिकाि पढेु जात िासहले. तसेच िाज्् शासनाने ्ासांबांधी प्रत््क्षात कोणतीही कृती न 

किता कें द्र शासनाशी वाद घालण््ामध््े सांपणूा वषा घालसवले. त््ामळेु न््ा्ाल्ाने 

िाज्् शासनाचे कान उपटले. त््ानांति िाज्् शासनाने घाईघाईने आ्ोगाकडून 

अहवाल घेतला व न््ा्ाल्ामध््े सादि केला. सभापती महोद्, न््ा्ाल् 

भावनेवि नव्ह े ति प्रत््क्ष आकडेवािीवि काम किीत असते. पिांत ु ्ेिेही िाज्् 

शासनाकडून चालढकलीचे िाजकािण किण््ात आले. सवोच्च न््ा्ाल्ाने पिवा 

सदलेल््ा सनकालामध््े काही मदु्द े सपष्टपणे माांडलेले आहते. आ्ोगाच््ा अांतरिम 

अहवालामध््े इम्पीरिकल डाटा अभ््ास न किता सदला असल््ाचे न््ा्ाल्ाने 

ताशेिे ओढलेले आहते. आ्ोगाने त््ाांच््ाकडे उपलब्ध झालेला इम्पीरिकल डाटा 

मासहतीची पडताळणी केली आह ेसकां वा नाही ? सदि पडताळणी किणे गिजेचे होते. 

अशा प्रकािे न््ा्ाल्ामध््े सदलेली मासहती सत् ्  आह ेकी असत्् आह े?  ्ाबाबत 

सनष्ट्कषा काढता ् ेत नाही असे न््ा्ाल्ाने साांसगतले आह.े ् ा सवा बाबी लक्षात घेता 

सवोच्च न््ा्ाल्ाने िाज्् शासनाच््ा मागासवगा आ्ोगाचा अहवाल रे्फटाळला. 

मी तसेच माननी् श्री.दवेेंद्र र्फडणवीस सकां बहनुा सांपणूा सविोधी पक्षाने ओबीसी 

आिक्षणाच््ा बाजनेू िाज्् शासनाला मदत किण््ाची भसुमका घेतलेली आह.े तसेच 
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श्री.प्रवीण दिेकि... 

इम्पीरिकल डाटासांबांधी प्रसक्र्ा करुन तो जमा किण््ाची आवश््कता होती. पिांत ु

तशी का ा्वाही न किता िातिूमातिू पद्धतीने इम्पीरिकल डाटा गोळा किण््ात आला. 

परिणामी तो न््ा्ाल्ामध््े सटकू शकला नाही. काही गावाांनी आपापल््ा गावाांचा 

डाटा गोळा केला. त््ात सदघांची गावाचा समावेश आह.े पिांत ु िाज्् शासन तशी 

का ा्वाही करु शकले नाही. त््ामळेु िाज्् शासन ओबीसी आिक्षणासांबांधी गांभीि 

नाही. न््ा्ाल्ाने ्ा सांदभाात अनेक सरीक्चसा पास केलेले आहते. माननी् 

मखु््मांत्री, माननी् उप मखु््मांत्री, माननी् मांत्री श्री.िगन भजुबळ तसेच माननी् 

मांत्री श्री.सवज् वडेट्टीवाि असो, ते आ्ोगाच््ा बैठकीत कसे उपससित िासहले ? 

अशा अनेक गोष्टी न््ा्ाल्ाने सदलेल््ा सनकालामधनू समोि आलेल््ा आहते. 

सदनामध््े माननी् उप मखु््मांत्री श्री.असजत पवाि उपससित आहते. सभापती 

महोद्, र्फक्त िाज्् शासनाच््ा सनष्ट्काळजीपणामळेु िाज््ातील सांपणूा ओबीसी 

समाज मोठ्ा प्रमाणात असवसि झाला आह.े शासनाने त््ाकडे लक्ष सदले नाही. 

शासनाने इम्पीरिकल डाटा गोळा किणे, आ्ोग नेमणे, आ्ोगाला सनधी दणेे, 

कमाचािी दणेे... 

 

      ्ानांति श्री.गागिे..... 
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श्री.प्रवीण दिेकि ..... 

अशा प्रकािच््ा सवसवध गोष्टी नीट टाईम-बाऊां ड केल््ा असत््ा ति मला वाटते की, 

ओबीसी समाजाचे िाजकी् आिक्षण न््ा्ाल्ाने रे्फटाळले नसते.  

 सभापती महोद्, मला अशी मासहती समळाली आह ेकी, आ्ोगाने सदलेल््ा 

अहवालावि अध््क्षाांची सही असते पण ती सही नसल््ाचे साांसगतले जाते, अशा 

प्रकािचे अनेक लपुहोल्स सकां वा त्रटुी न््ा्ाल्ाने माांडलेल््ा आहते. आपल््ा 

माध््मातनू सिकािला मी सवनांती  किीत आह.े सध््ा महािाष्ट्रात ओबीसी समाज 

मोठ्ा प्रमाणावि आह.े ह ेअसधवेशन चाल ूअसल््ाने जनता िाजकी् आिक्षणाची  

वाट पाहात आह,े तशा प्रकािचा काल न््ा्ाल्ाचा सनणा्ही आलेला आह.े त््ामळेु 

सिकािची नेमकी का् भसूमका आह,े सिकाि ह ेिाजकी् आिक्षण कसे दणेाि हा प्रश्न 

सवाांच््ा मनात आह.े कोणत््ाही परिससितीत भािती् जनता पाटीने ही भसूमका 

घेतली आह े की, ओबीसी आिक्षणासशवा् सनवडणकुा घेऊ न्ेत. आपल््ा 

सवाांचीच तीच भसूमका आह.े पण सिकाि जाणीवपवूाक दलुाक्ष किते की का् ? की 

कोणाचा दबाव ्ा ओबीसी आिक्षणासांदभाात आह,े ह े सभागहृाला मासहती होण े

अपेक्षीत आह.े म्हणनू आपल््ा माध््मातनू सिकािला सवनांती आह े की, ्ा 

आिक्षणासांदभाात सिकाि नेमके का् किणाि आह.े ह ेिाजकी् आिक्षण कसे दणेाि 

आह.े सनवडणकुीसांदभाात सिकािची का् भसूमका आह ेह ेसिकािने सपष्ट किण््ाची 

आवश््कता आह.े  

 श्री.असजत पवाि : सभापती महोद्, माननी् सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण 

दिेकि ्ाांनी ओबीसी बाबत महत्वाचा सवष् उपससित केला आह,े मी महासवकास 

आघाडी सिकािच््ा वतीने सपष्टपणे सवसधमांडळाला व महािाष्ट्रातील जनतेला 

सपष्टपणे साांग ू इसच्ितो की, ओबीसीचे आिक्षण िासहले पासहजेत, त््ासशवा् 

सनवडणकुा घेऊ न्ेत, ्ा मताचे आम्ही आहोत.  

 सभापती महोद्, ्ा सवष्ावि अनेक वषाापासनू चचाा सरुु आह.े मला 

त््ामध््े िाजकािण आणा्चे नाही. पाठीमागे व त््ामागच््ा लोकाांनी का् केले, 

आताचे का् कितात, पण हा प्रश्न सटुला पासहजे, िाजकी् दृष्टीकोनातनू ्ाकडे 
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श्री.असजत पवाि..... 

कोणीच पाहू न्े. ्ामध््े कोणीही िाजकािण करु न्े. आता ्ेिे इम्पीरिकल 

डाटाबाबत साांसगतले गलेे. काही गावाांचा ्ेिे उल्लेख केला की, ्ा ४-५ गावाांचा 

डाटा कोणी तिी ५ सदवसात गोळा केला. असे कोणीही डाटा गोळा करुन चालत 

नाही. त््ाला काही सन्म व पध्दत आह.े त््ा पध्दतीनेच किावे लागते, म्हणनू आपण 

मागासवगा आ्ोगाला साांसगतले होते की, आम्ही तमु्हाला ते काम दतेो, त््ाांनी अमकु 

इतका सनधी मासगतला होता, तो सनधी ्ा सिकािने सदलेला आह.े त््ात कोणताही 

हलगजीपणा महासवकास आघाडी सिकािने केला नाही. ह े सवा किीत असताना 

वेळोवेळी चाांगले वकील दणेे, त््ाबाबत चचाा किणे ्ाकिीता आमचे 

मांसत्रमांडळातील सहकािी माननी् श्री.िगन भजुबळ ्ाांनी वकीलाांची वेगळी टीम 

दखेील सतकडे लावली होती. सगळीकडून सवा प्र्त्न सवाांनी केला आह,े सवोच्च 

न््ा्ाल्ाने जो सनकाल द्या्चा आह ेतो सदलेला आह.े ओबीसी समाज मोठ्ा 

प्रमाणावि असतानाही पिवा १०५ नगिपांचा्तीच््ा सनवडणकुा झाल््ा, त््ात 

ओबीसींना प्रसतसनधीत्व समळाले नाही. आता समुािे दोन ततृीअांश सठकाणी 

सनवडणकुा आहते, २५-२६ सजल्हा परिषदा, महानगिपासलका, नगिपासलका त््ात 

आहते. सभापती महोद्, आपली र्फलटणही नगिपासलकाही त््ात आह.े ७०-७५ 

टक्के मतदाि ्ा सनवडणकुीत मतदान किणाि आहते, एवढ्ा मोठ्ा सनवडणकुा 

समोि आ वासनू उभ््ा आहते. ओबीसी वगााला प्रसतसनधीत्व दणे््ापासनू वांसचत ठेवण े

मखु््मांत्री व मांसत्रमांडळाला असजबात मान्् नाही. काल मांसत्रमांडळाच््ा बैठकीत 

्ाबाबत मोठी चचाा झाली, आज सा ा्ंकाळी पनु्हा मांसत्रमांडळाची बैठक आह.े ्ाद्वािे 

आम्ही नवीन सवधे्क आणण््ाचे काम किीत आहोत. मध््प्रदशे सिकािने का् 

केले? सनवडणकुा कधी घ््ाव््ात ह े सनवडणकु आ्ोगाच््ा हातात आह,े ते िाज्् 

सिकािच््ा हातात नाही. पिांत ु प्रभाग िचना सकां वा बाकीची त्ािी किण््ाचा 

मध््प्रदशेने सवत: सनणा्  घेतलेला आह.े मध््प्रदशेची उदाहिणे दोन्ही बाजचू््ा 

सन्माननी् सदस्ाांनी चचाा किताना ्ेिे माांडली आहते, आम्ही त््ाांच््ाकडूनही 

मासहती मागवलेली आह.े त््ाांना कोणत््ा गोष्टीचा र्फा्दा झाला, तशा प्रकािच े

सवधे्क आम्ही त्ाि किीत आहोत, त््ा सवधे् काला आम्ही आजच््ा 
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श्री.असजत पवाि..... 

 मांसत्रमांडळाच््ा बैठकीत मान््ता दते आहोत. ते सवधे्क सोमवािी सभागहृात 

चचलेा दाखसवण््ात ्ेईल. मी दोन्ही बाजचू््ा सन्माननी् सदस्ाांना सवनांती किणाि 

आह ेकी, सभागहृाने एकमताने ते सवधे्क मांजिू किावे. मागे अशा एका सवधे्क 

मांजिूीच््ा वेळी एकमत होण््ासाठी सभापती महोद्ाांनी मदत केली होती. ्ानांति 

आपण सनवडणकू आ्ोगाला कळव.ू मागे आपण मांसत्रमांडळाचा व सवसधमांडळाचा 

ठिाव केला होता, पण का्द्याने तो असधकाि त््ाांचा आह.े शेवटी ऐका्चे की नाही 

ह े त््ाांच््ा हातामध््े असते. त््ातनू कािण नसताना गैिसमज सनमााण होतात की, 

्ातनू िाजकािण केले जाते. मदु्दाम कोणाचा तिी दबाब असल््ाचे म्हटले जाते, मी 

साांग ूइसच्ितो की, आमच््ावि कोणाचाही दवाब नाही. आम्ही कोणाच््ा दबावाला 

सभक घालत नाही असे ्ाबाबत मी सपष्टपणे साांगतो.  

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोद्, मी बोल ूइसच्ितो. 

 सभापती : ्ा सवष्ावि काही सदस् बोल ूइसच्ितात पण मी साांग ूइसच्ितो 

की, सन्म २८९ अन्व्े प्रसतावाच््ा सचूनेवि मी र्फक्त माननी् सविोधी पक्ष नेत््ाांना 

बोलण््ाची पिवानगी सदलेली आह.े त््ामळेु बोलण््ास इच्िुक सन्माननी् 

सदस्ाांनी ऐकावे. उपमखु््मांत्री महोद् बोलत आहते, त््ाांचे उत्ति होऊ द्यावे. 

उपमखु््मांत्री महोद्ाांनी सपष्ट साांसगतले आह.े  

 श्री.गोसपचांद पडळकि : सभापती महोद्, ... 

सभापती : सन्माननी् सदस् श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे व श्री.गोपीचांद 

पडळकि ह े सन्म २८९ च््ा प्रसतावाच््ा सचूनेवि बोल ूइसच्ितात पण मी त््ाांना 

साांग ूइसच्ितो की, मी बोलण््ाची पिवानगी दणेाि नाही. कािण सोमवािी ्ाबाबत 

सवधे्क माांडले जाणाि असल््ाचे साक्षात उपमखु््मांत्री महोद् साांगत आहते, मग 

तमु्ही सन्म २८९ च््ा प्रसतावाच््ा सचूनेवि सदनाचा वेळ का घेत आहात ? आता 

उपमखु््मांत्री महोद्ाांनी त््ाांचे उत्ति पणूा किावे. 
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 श्री.असजत पवाि : सभापती महोद्, माननी् सविोधी पक्ष नेते ्ाांनी उपससित 

केलेला मदु्दा असतश् भावसनक झालेला आह.े सांपणूा महािाष्ट्राचे लक्ष ्ाकडे लागले 

आह.े िाज्् सिकािने दखेील ही बाब अत् ा्ंत गाांभी्ााने घेतलेली आह.े माननी् 

सविोधी पक्ष नेत््ाांनी साांसगतलेल््ा गोष्टी घडलेल््ा आहते, त््ाबाबत दमुत असण््ाच े

काही कािण नाही. आम्ही घेणाि असलेली बैठक ऑर्फ द िेकॉडा घेण््ाबाबत चचाा 

झाली होती. तिी ती िेकॉडावि आणली गलेी. वासतसवक त््ातनू मागा सनघावा ही 

चाांगली भावना आमची सवाांचीच होती. त््ाबद्दल कृप्ा कोणी गैिसमज करुन घेऊ 

न्े. म्हणनू आज सा ा्ंकाळच््ा मांसत्रमांडळाच््ा बैठकीत हा सवष् मांजिू करुन घेऊन 

त््ास मान््ता दऊेन आम्ही सोमवािी सभागहृात सवधे्क आणत आहोत. सोमवािी 

आपण सवा जण ते सवधे्क मांजिू करु्ा. तशा प्रकािची अांमलबजावणी करुन  

ओबीसी समाजाला प्रसतसनधीत्वापासनू वांसचत िाहण््ाचा आलेला प्रसांग दिू करु. 

तोप ा्त महानगिपासलका, सजल्हा परिषद, तालकुा पांचा्त, पांचा्त ससमत््ावि 

प्रशासक आला तिी चालेल, प्रशासक ठेव.ू आता काही सजल्हा परिषद व 

महानगिपासलकेवि प्रशासक ्ेतील. ते आल््ावि मधल््ा ठिावीक काळात जो 

इम्पीरिकल डाटा गोळा किा्चा आह ेव बाकीची त्ािी किा्ची आह ेती सवा 

त्ािी करुन सवोच्च न््ा्ाल्ाच््ा आदशेाप्रमाणे आिक्षण दऊेनच महािाष्ट्रात 

सनवडणकुा घेण््ाचा प्र्त्न िाहील.  

 सभापती : ्ा सवष्ाविील चचाा सांपली आह.े 

     ------ 
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पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तरे 

खुलिाबाि (नि.औरंगाबाि) येथील धांड निीचे पाणी नगरिा मध्यम 

प्रकल्पात वळते करणेबाबत  

(१) * ११८०० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ रािूरकर, श्री.नवक्रम काळे : 

सन्माननी् िलसपंिा मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील का् :- 

(१) खलुदाबाद (सज.औिांगाबाद) तालकु््ात सवाात मोठा सगिजा मध््म प्रकल्प आह,े 

ह ेखिे आह ेका्, 

(२) असल््ास, म्हसैमाळ ्ेिनू उगम पावणाऱ् ् ा सगिजा नदीविील सदि प्रकल्पातनू 

८० टक्के गावाांना सपण््ासाठी व शेतीसाठी लागणािे पाणी घेतले जात असनू सदि 

प्रकल्प पजान््वषृ्टीअभावी पणूा क्षमतेने भित नाही, ह ेखिे आह ेका्, 

(३) असल््ास, मौजे बोडखा ् ेिनू उगम पावणाऱ् ् ा धाांड नदीवि मौजे बाजाि सावांगी 

ते सगिजा प्रकल्प (२.५ सकमी) दिम््ान कॅनॉल करुन पाणी वळते केल््ास सदि 

प्रकल्प पणूा क्षमतनेे भरुन सपण््ाच््ा पाण््ासाठी व शेती ससांचनासाठी मदत होईल, ह े

ही खिे आह ेका्, 

(४) असल््ास, सगिजा मध््म प्रकल्प पणूा भिण््ाच््ादृष्टीने धाांड नदीवि बाजाि 

सावांगी ते सगिजा मध््म प्रकल्पाप ा्ंत कॅनॉल किण््ासाठी शासनाने कोणती 

का्ावाही केली वा किण््ात ्ेत आह,े 

(५) नसल््ास, सवलांबाची कािणे का् आहते ? 

 श्री.ियंत पाटील : (१) हो्. 

(२) अांशत: खिे आह.े 

 सगिजा मध््म प्रकल्पाच ेबाांधकाम सन १९८७ साली पणूा किण््ात आले. 

सदि प्रकल्पात ३३ वषाात ५ वेळा ७५ टक्के पेक्षा जासत, १६ वेळा ७५ टक्के पेक्षा 

कमी व १२ वेळा शनु्् जलसाठा सदसनू आला. सदि प्रकल्प पणूा क्षमतेने दिवषी भित 

नाही. 

(३) हो्. 

(४) खलुदाबाद तालकु््ातील धाांड नदीचे पाणी सगिजा मध््म प्रकल्पात वळसवण े

बाबतचा पाणी उपलब्धता प्रसताव मखु्् असभ ा्ंता, सन्ोजन व जलसवज्ञान, नासशक 

्ाांना सादि किण््ात आला. सदि प्रसतावाबाबत मखु्् असभ ा्ंता, सन्ोजन व 

जलसवज्ञान, नासशक ्ाांनी प्रसतासवत ्ोजना पणुाा उपखोऱ् ् ात ससध्दशे्वि प्रकल्पाच््ा 
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ता.प्र.क्र.११८००..... 

श्री.ज ा्ंत पाटील ..... 

 विील के्षत्रात ्ेत असनू सदि भागात उपलब्ध ्ेव््ापेक्षा मांजिू पाणी वापि जासत 

असल््ाने सदि ्ोजनेस पाणी उपलब्ध होऊ शकणाि नाही, असे कळसवले आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननी् सदस् वलेमध््े ्ेतात व र्फलक र्फडकावनू 

घोषणा दते असतात.) 

 श्री.सतीश चव्हाण : सभापती महोद्, खलुदाबाद हा अवषाणप्रवण तालकुा 

आह.े आज समुािे ८० गावाांना सगिजा मध््म प्रकल्पातनू पाणीपिुवठा होतो. पण 

मागील २० वषााचा डाटा आपण पहावा. 

       ्ानांति श्रीमती नार्फडे .....  
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ता.प्र.क्र.११८००...... 

श्री.सतीश चव्हाण...... 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् र्फलक र्फडकसवत वेलमध््े ्ेऊन 

घोषणा दते असतात.) 

३३ वषाांमध््े केवळ तीन वेळा ह ेधिण पणूा भिलेले आह.े  एक िोटासा अडीच 

सक.मी.चा कॅनॉल जि काढला गेला ति खपू बिे होईल.   सवा भाितभि नदीजोड 

प्रकल्पाांबाबत चचाा केली जाते.  गोदाविीमध््े पाणी आणण््ाबाबत चचाा केली जाते. 

पिांत ुत््ाच वेळेस केवळ अडीच सक.मी.चा कॅनॉल काढल््ानांति ह ेधिण जि भित 

असेल आसण ८० गावाांना त््ामळेु सपण््ाच््ा पाण््ाचा पिुवठा होत असेल, ॲश््ोडा 

शेतीला पाणी समळणाि असताना दखेील अडीच सक.मी.चा कॅनॉल केवळ एका 

ताांसत्रक अडचणींमळेु केला जात नसेल ति ह ेमहासवकास आघाडी सिकािच््ा दृष्टीने 

भषुणावह नाही.  माननी् मांत्रीमहोद् आपण कताबगाि जलसांपदा मांत्री आहात.  

आपण मिाठवाड्ाला नेहमीच न््ा् दणे््ाचा प्र्त्न केलेला आह.े   मागील काळात 

जवळपास ५०-६० धिण.........(अडिळा) आपण घेतलेल््ा सनणा्ामळेु 

मिाठवाड्ाला पाणी समळालेले आह.े  केवळ अडीच सक.मी.चा कॅनॉल 

काढल््ानांति ह ेधिण जि भित असेल ति......(अडिळा) केवळ तज्ज्ञाांनी सदलेल््ा 

आकडेवािीवि सवसांबनू न िाहता "िाजकी् सनणा्" म्हणनू हा अडीच सक.मी.च््ा 

कॅनॉलबाबतचा सनणा् घणे््ात ् ेणाि आह ेका, ् ा सनणा्ामळेु ८० गावाांचा सपण््ाच््ा 

पाण््ाचा प्रश्न सटेुल. 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् र्फलक र्फडकसवत वेलमध््े ्ेऊन 

घोषणा दते असतात.) 

 श्री.ज ा्ंत पाटील : सभापती महोद्, सन्माननी् सदस् जे म्हणत आहते, ते 

सवाच ्ोग्् आह.े  पिांत ु आपल््ाला हहेी लक्षात घेतले पासहजे की, तेिे खाली 

ससध्दशे्वि प्रकल्प आह.े  ्ा ससध्दशे्वि प्रकल्पाचे ्ील्ड ११४८ एमएमक्् ूइतके आह.े 

त््ातील पाणीवापि १३९९ एमएमक्् ूइतका आह.े  अगोदिच ्ेिे पाणीपिुवठा  
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ता.प्र.क्र.११८०० 

श्री.ज ा्ंत पाटील...... 

तटुीत आह.े  बाजािसावांगीतनू खाली जे पाणी ्ेणाि आह,े त े पाणी ्ा ससध्दशे्वि 

तलावामध््े ्ेते.  ्ा कॅनॉलमळेु ससध्दशे्वि तलावाचे पाणी कमी केल््ासािख ेहोईल.  

्ामळेु असे कॅनॉल वगैिे किणे ्ोग्् होणाि नाही.  बाजािसावांगीपासनू ससध्दशे्वि 

प्रकल्पाकडे ्ेणािे पाणी िाांबवनू डा्व्हटा केले ति ससध्दशे्वि प्रकल्पाची तटू वाढेल. 

खाली पाण््ाची तटू वाढण््ामळेु आणखी गोंधळ होण््ाची शक््ता आह.े   

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् र्फलक र्फडकसवत वेलमध््े ्ेऊन 

घोषणा दते असतात.) 

 सभापती : प्रश्नाचे उत्ति दणे््ात आलेले आह.े  

----------- 
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 कोकणातील पनिम वानहनी नियांचे अनतररक्त पाणी 

गोिावरी खोऱ्यात वळनवण्याबाबत 

 (२) * १२५५७ डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.विाहत नमर्ाा, श्री.अनभनित वंिारी, 

श्री.अंबािास िानवे : सन्माननी् िलसपंिा मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील का् :- 

(१) गोदाविी खोऱ््ात पसिम वासहनी उल्हास, वैतिणा, दमणगांगा ्ा नद्याांतील 

असतरिक्त वा्ा जाणािे पाणी वळसवण््ासांदभाात एकासत्मक जल आिाखड््ामध््े 

सन्ोजन करुन तसा प्रािसमक प्रसताव मखु्् असभ ा्ंता व मखु्् प्रशासक, लाभक्षेत्र 

सवकास, जलसांपदा सवभाग, औिांगाबाद ् ाांनी शासनास सादि केला आह,े ह ेखिे आह े

का्, 

(२) असल््ास, सदि प्रसतावावि कोणती का्ावाही किण््ात आली आह,े तसेच 

गोदाविी खोऱ््ात नद्याांच ेपाणी वळसवण््ाच््ा ् ोजनाांना सवलांब होण््ाची कािणे का् 

आहते, 

(३) असल््ास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन प्रसतावाच््ा अनषुांगाने पसिम 

वासहनी उल्हास, वैतिणा, दमणगांगा ्ा नद्याांतील असतरिक्त वा्ा जाणािे पाणी 

गोदाविी खोऱ््ात वळसवण््ाबाबत व सदि प्रसतावाला सनधीची उपलब्धता करुन 

्ोजना पणूा किण््ाबाबत कोणती का ा्वाही केली वा किण््ात ्ेत आह,े 

(४) नसल््ास, सवलांबाची कािणे का् आहते ? 

 श्री.ियंत पाटील : (१) हो्, अांशत: खिे आह.े 

 शासन सनणा् क्र. सांकीणा-२०१९/ (११२/२०१९) जसांअ सदनाांक 

१७/०९/२०१९ अन्व्,े पसिम वासहनी नदीखोऱ््ातनू (कोकण) असतरिक्त पाणी 

मिाठवाड््ात वळसवणसेाठी प्रािसमक अभ््ास किणेसाठी का ा्कािी सांचालक, 

गोदाविी मिाठवाडा पाटबांधािे सवकास महामांडळ, औिांगाबाद ्ाांचे अध््क्षतेखाली 

गठीत ससमतीचा अहवाल ससमतीचे सदस् ससचव तिा अधीक्षक असभ ा्ंता व 

प्रशासक, लाभक्षेत्र सवकास प्रासधकिण, औिांगाबाद ्ाांनी त््ाांचे पत्र सदनाांक 

३१/१०/२०१९ अन्व्े शासनास सादि केलेला आह.े 

(२) उपिोक्त गसठत ससमतीने एकूण ८९.८५ अ.घ.रु्फ. पाणी कोकणातनू गोदाविी 

खोऱ् ् ात वळसवणे बाबत सशर्फािस केली आह.े त््ापैकी ८१.४५ अ.घ.रु्फ. उपसा 

वळण ्ोजना असनू ८.४० अ.घ.रु्फ. प्रवाही वळण ्ोजना आहते. प्रवाही  
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ता.प्र.क्र.१२५५७.... 

श्री.ज ा्ंत पाटील.... 

्ोजनाांपैकी १४ ्ोजना (१.०७ अ.घ.रु्फ.) पणूा किण््ात आल््ा असनू, ५ ्ोजना 

(१.३६ अ.घ.रु्फ.) बाांधकामाधीन आहते व १२ ्ोजना (५.९८ अ.घ.रु्फ.) सवेक्षण 

/अन्वेषण/प्रकल्प अहवाल त्ाि किण््ाच््ा सवसवध टप्पप्प्ात प्रगतीत आह.े 

 उपसा वळण ्ोजनेपैकी पाि-गोदाविी नदीजोड ्ोजनेचा (३.४२ अ.घ.रु्फ) 

प्रकल्प अहवाल त्ाि झालेला असनू िाज्् ताांसत्रक सल्लागाि ससमतीकडे तपासणीत 

आह.े दमणगांगा-वैतिणा-गोदाविी (७.१३ अ.घ.रु्फ.), दमणगांगा-एकदिे-गोदाविी 

(५.०० अ.घ.रु्फ.) प्रकल्पाचे ससवसति प्रकल्प अहवाल िाष्ट्री् सवकास असभकिण, 

नवी सदल्ली मार्फा त त्ाि किण््ात ्ेत असनू जनू, २०२२ प ा्ंत पणूा होणे अपेसक्षत 

आह.े वैतिणा व उल्हास नदीखोऱ् ् ातनू गोदाविी खोऱ् ् ात पाणी वळसवणेबाबतच््ा 

्ोजना सवेक्षणाधीन आहते. 

 उपिोक्त प्रमाणे का ा्वाही प्रगतीत असल््ाने गोदाविी खोऱ््ात नद्ाांचे पाणी 

वळसवण््ाच््ा ्ोजनाांना सवलांब होण््ाचा प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(३) उपिोक्त प्रमाणे का्ावाही प्रगतीत असल््ाने शासनाने चौकशी किण््ाचा प्रश्न 

उद ्भवत नाही. 

 उपिोक्त नदीजोड ्ोजनाांचे ससवसति प्रकल्प अहवाल त्ाि झाल््ानांति त््ास 

िाज्् ताांसत्रक सल्लागाि ससमती, नासशक ्ाांची मान््ता तसेच महािाष्ट्र जलसांपत्ती 

सन्मन प्रासधकिण असधसन्म २००५ कलम ११ (च) अांतगात महािाष्ट्र जलसांपत्ती 

सन्मन प्रासधकिणाची मान््ता प्राप्त झाल््ानांति, िाज््ाच््ा आिोपा्ाची ससिती व 

मा.िाज््पाल महोद्ाांच े सनदशे ्ानसुाि प्रशासकी् मान््ता दणेे शक्् आह.े 

त््ानसुाि पढुील का ा्वाही प्रगतीत असनू सदिील नदीजोड ्ोजनाांना प्रशासकी् 

मान््ता सदल््ानांति सनधीची तितदू किणे शक्् आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

( सभागहृाच््ा वलेमध््े ्ेऊन सविोधी पक्षातील अनेक सदस् सभागहृाच््ा 

वेलमध््े ्ेऊन र्फलक झळकवत मोठमोठ्ाने घोषणा दते असतात.) 
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 सभापती : सदनाचे एकां दिीत वाताविण बघता मी सदनाचे कामकाज २० 

समसनटाांसाठी सिसगत किीत आह.े 

(सभागहृाची बैठक दपुािी १२.२३ ते १२.४३ वाजेप्ांत सिसगत झाली.) 

-------------- 
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(स्थनगतीनंतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

ननयम २८९ अन्वये नबलाच्या सचूनेसबंंधी 

सभापती : मी माननी् सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण दिेकि ्ाांना माझी अडचण 

साांगत आह.े मी ्ा सवष्ावि ्ापवूीही बोललो आह.े माननी् सविोधी पक्षाने म.सव.प. 

सन्म २८९ अन्व्े प्रसताव सदलेला असनू, तो मी एका समसनटातच मान्् केला होता. 

त््ानांति सन्माननी् सदस् श्री.गोपीचांद पडळकि ्ाांनी बोलण््ासाठी हात वि केला. 

लगेचच त््ाांच््ा बाजलूा बसणाऱ््ा सन्माननी् सदस्ाांनी दखेील बोलण््ासाठी हात वि 

केला होता. मला असा पा ा्ंडा पडू द्या्चा नाही. प्रश्नोत्तिाचा तास सांपल््ानांतिच सविोधी 

पक्षाने म.सव.प. सन्म २८९ अन्व्े प्रसतावासांबांधी चचाा सरुु किावी सकां वा कस े ह े

ठिसवण््ाचा असधकाि माझा आह.े मी आता सन्माननी् सदस् श्री.गोपीचांद पडळकि 

्ाांना बोलण््ासाठी अनमुती दते आह.े  

श्री. कसपल पाटील : सभापती महोद्, माननी् सविोधी पक्ष नेत््ाांनी म.सव.प. 

सन्म २८९ अन्व्े प्रसताव सदलेला असनू, तो असतश् महत्वाचा आह.े त््ासांबांधी त््ाांनी 

केलेली माांडणी असतश् मदु्दसेदु आसण समिानी् होती, ्ाबद्दल कोणताही वाद नाही. मी 

त््ाचा समिाक आह.े तिासप, त््ानांति सदनात गोंधळ झाला होता. मी ्ा सदनाकडून 

आसण माननी् सभापती महोद्ाांकडून अशी अपेक्षा व््क्त किीत आह ेकी, ्ा सठकाणी 

सदल््ा जाणाऱ््ा घोषणाांबाबत प्रत््ेक सन्माननी् सदस्ाांनी  म्ाादा पाळली पासहजे. 

अशा घोषणाांच््ा सांदभाात माननी् सभापती महोद्ाांनी तीव्र सविोधी किण््ाची गिज 

आह.े घोषणाांचा कठोि सधक्काि केला पासहजे. पण *** अशा पध्दतीचे शब्दप्र्ोग ्ा 

सदनात होता कामा न्े, एवढीच माझी आपल््ाकडून प्रामासणक अपेक्षा आह.े 

सभापती : ठीक आह.े असे शब्द प्र्ोग केले असतील ति ते मी तपासनू घेऊन 

काढून टाकतो.  

श्री. कसपल पाटील : सभापती महोद्, ्ासांदभाात माननी् सविोधी         

पक्षनेत््ाांनी पढुाकाि घेण््ाची आवश््कता आह.े ते सदनात नेहमीच म्ाादा पाळून 

*** आदेशानसुाि सवलोसपत मजकूि 
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श्री. कसपल पाटील..... 

बोलत असतात. अशा प्रकािचे शब्दप्र्ोग ् ा सदनात होता कामा न्े, एवढीच माझी 

सवनांती आह.े 

सभापती : ठीक आह.े आपली सवनांती मान्् किण््ात ्ेत आह.े  

श्री. गोपीचांद पडळकि : सभापती महोद्, माननी् सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण 

दिेकि ्ाांनी ओबीसीचा िाजकी् सिासनक सविाज्् सांसिेतील आिक्षणाचा सवष् 

उपससित केला होता. त््ा सवष्ामध््े...... 

 श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती महोद्, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े माननी् 

सविोधी पक्षनेत््ाांनी म.सव.प. सन्म २८९ अन्व्े प्रसताव सदलेला आह.े आता सदनाच््ा 

प्रिा आसण पिांपिेनसुाि तािाांसकत प्रश्नोत्तिाचा तास सांपल््ानांतिच माननी् सविोधी 

पक्षनेत््ाांनी म.सव.प. सन्म २८९ अन्व्े प्रसतावासांबांधी चचेला सरुुवात किावी. तािाांसकत 

प्रश्नोत्तिे घेतली जावीत असे माननी् सभापती महोद्ाांनी वािांवाि सदनात साांसगतलेले 

आह.े तािाांसकत प्रश्नोत्तिाचा तास सांपल््ानांति माननी् सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण दिेकि 

्ाांनाच बोलण््ाची सांधी सदली जाईल असा सनणा् माननी् सभापती महोद्ाांनी घेतलेला 

आह.े आपण सवाांना बोलण््ाची सांधी दणेाि असाल ति आम्हाला दखेील ्ा सवष्ावि 

बोलण््ासाठी सांधी द्यावी, अशी आमची सवनांती आह.े  

सभापती : असे होणाि नाही.  

श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती महोद्, ओबीसीचा सवष् हा केवळ माननी् 

सविोधी पक्षातील सन्माननी् सदस्ाांचा आह ेअसे नाही. आम्हाला दखेील ्ा सवष्ावि 

बोलण््ाची सांधी द्यावी, अशी आमची सवनांती आह.े  

(दोन्ही बाजचूे सन्माननी् सदस् एकाच वेळी बोलतात.) 

सभापती : मी सदनातील सवा सन्माननी् सदस्ाांना साांग ूइसच्ितो की, तािाांसकत 

प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े  
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    ----- 

 

 

   ( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् वेलमध््े ्ेऊन घोषणा दतेात. )  

 

पृ. शी. : लेखी उत्तिे  

मु. शी. : अतािाांसकत प्रश्नोत्तिाांची पसहली, दसुिी, सतसिी, चौिी,  

पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी, नववी, दहावी,   

अकिावी, बािावी, तेिावी, चौदावी व पांधिावी ्ादी 

सभागहृासमोि ठेवण े

  

सभापती : आजच््ा कामकाजपसत्रकेत अनकु्रमाांक-दोन, प्रश्नोत्तिे (ख) 

अांतगात दशासवण््ात आलेली अतािाांसकत प्रश्नोत्तिाांची पसहली, दसुिी, सतसिी, चौिी, 

पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी, नववी, दहावी, अकिावी, बािावी, तेिावी, चौदावी 

व पांधिावी ्ादी सभागहृााच््ा पटलावि ठेवण््ात आल््ाचे मी घोसषत कितो. 

  

( प्रेस : ्ेिे अतािाांसकत प्रश्नोत्तिाांच््ा ्ाद्या िापाव््ात.) 

 

------- 
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् वलेमध््े घोषणा दतेच असतात. ) 

 

पृ.शी. / मु.शी. : कागदपते्र सभागहृासमोि ठेवण े

 

 ॲड. असनल पिब ( सांसदी् का ा्मांत्री ) : सभापती महोद्, मी आपल््ा 

अनमुतीने "लोकआ्कु्त आसण उप लोक आ्कु्त, महािाष्ट्र िाज्् ्ाांचा ते्रचाळीसावा 

वासषाक एकसत्रत अहवाल सपष्टीकिणात्मक ज्ञापनासह" सभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण््ात आला आह.े 

      ------- 

 श्रीमती आसदती तटकिे ( उद्योग िाज््मांत्री ) : सभापती महोद्, मी आपल््ा 

अनमुतीने "मिाठवाडा सवकास महामांडळ म्ाासदत, औिांगाबाद ्ाांचा सन २०१९-

२०२० ्ा वषााचा त्रेपन्नावा वासषाक अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण््ात आला आह.े 

      ------- 

ॲड. असनल पिब ( परिवहन मांत्री ) : सभापती महोद्, मी आपल््ा अनमुतीने 

"मा.उच्च न््ा्ाल्, मुांबई ्ेिे दाखल रिट ्ासचका क्र. २१६९९/२०२१ महािाष्ट्र 

िाज्् मागा परिवहन महामांडळ सवरुध्द सांघषा एस.टी. कामगाि सांघटना आसण इति ्ा 

्ासचकेतील मा.उच्च न््ा्ाल् ्ाांच््ा आदशेानसुाि शासन सनणा्  सदनाांक 

८.११.२०२१ नसुाि मखु्् ससचव ्ाांच््ा अध््क्षतेखाली सिापन किण््ात आलेल््ा 

सत्रसदस्ी् ससमतीचा अहवाल" सभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण््ात आला आह.े 

      ------- 
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   ( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् वेलमध््े घोषणा दतेच असतात. )  

 

   पृ.शी./मु.शी. : सन्म ९३ अन्व्े सचूना 

 

       सभापती : माझ््ाकडे आज शकु्रवाि, सदनाांक ४ माचा, २०२२ िोजी 

म.सव.प.सन्म ९३ अन्व्े प्राप्त झालेल््ा सचूनाांपैकी मान्् किण््ात आलेल््ा सचूना 

व त््ाविील माझे सनणा् सभागहृाच््ा पटलावि ठेवण््ात आल््ाचे मी घोसषत कितो. 

 

(प्रेस : ्ेिे सन्म ९३ च््ा सचूना व त््ाविील सनणा् जोडावेत.) 

 

     ------- 
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननी् सदस् वलेमध््े घोषणा दतेच असतात. ) 

 

सभागृहापुढील कामकािाबाबत 

 

सभापती : आजच््ा कामकाजपसत्रकेत अनकु्रमाांक-पाच अांतगात दशासवण््ात 

आलेल््ा लक्षवेधी सचूना पढेु ढकलण््ात ्ेत आहते. 

तसेच अनकु्रमाांक-सहा अांतगात म.सव.प.सन्म १०१-अ अांतगात दशासवण््ात 

आलेल््ा सवशेष उल्लेखाच््ा सचूना सभागहृाच््ा पटलावि ठेवण््ात आल््ाचे मी 

घोसषत कितो.  

अनकु्रमाांक-सात अांतगात दशासवण््ात आलेली माननी् िाज््पालाांच््ा 

असभभाषणाविील चचाा सोमवाि, सदनाांक ७ माचा, २०२२ िोजी घेण््ात ्ेईल. 

आज िोजी प्राप्त झालेले औसचत््ाचे मदु्द े सभागहृाच््ा पटलावि ठेवण््ात 

आल््ाचे मी घोसषत कितो.  

  

       ्ानांति श्री. बोडे..... 
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(सविोधी पक्षाचे सन्माननी् सदस् वेलमध््े र्फलक र्फडकावनू  

घोषणा दतेच असतात.) 

सभापती....... 

सभागहृाची बैठक आता सिसगत होत आह.े सभागहृाच््ा सनदशानास आणनू 

दणे््ात ्ेते की, ्ापवूी उद्या शसनवाि, सदनाांक ५ माचा, २०२२ िोजी सभागहृाची 

बैठक घेण््ाचे सनसित किण््ात आले होते.  पिांत ुउद्या सभागहृाची बैठक होणाि नाही. 

सभागहृाची बैठक सोमवाि, सदनाांक ७ माचा, २०२२ िोजी सकाळी १०.००  

वाजता पनु्हा भिेल. सकाळी १०.००  ते ११.४५ वाजेप ा्ंत सभागहृाची सवशेष बैठक 

होईल. उक्त बैठकीत लक्षवेधी सचूना घेण््ात ् तेील.  त््ानांति दपुािी १२.०० वाजता 

सभागहृाची सन्समत बैठक पनु्हा सरुु होईल. 

 

(सभागहृाची बैठक दपुािी १२ वाजनू ५० समसनटाांनी, सोमवाि, सदनाांक ७ माचा, 

२०२२ च््ा सकाळी १०.०० वाजेप्ांत सिसगत झाली.) 

------ 

 

 


